
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๘  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๒๘  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๕  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  (นายสุทิน  คลังแสง)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพัฒนา  สัพโส  โดย  รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตร ี (นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  เนื่องจากนายกรัฐมนตรี 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑   

จากนั้น  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์  เรื่อง  ขอให้พิจารณา
แก้ไขความเดือดร้อนจากศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๖  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายเกรียง  กัลป์ตินันท์)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายศาสตรา  ศรีปาน  เรื ่อง  ความคืบหน้า 
การด าเนินการ  โครงการรถไฟรางคู่สายใต้  ล่าช้า  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายชวาล  พลเมืองดี  เรื่อง  ความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
ปัญหาการใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เนื่องจาก
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑   

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายภูมิพัฒน์  พชรทรัพย์  เรื่อง  ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดแอมเฟตามีน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๖ - ๑๑.๕๑  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร   เรื่อง  ค่าปรับ 
กรณีการด าเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชดา  - ราชพฤกษ์  ล่าช้า   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   
(นายเกรียง  กัลป์ตินันท์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายชัชวาล  แพทยาไทย  เรื่อง  ขอให้อนุมัติเงินค้างจ่าย 
ให้แก่หน่วยงานกู้ภัย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  
กันยายน  ๒๕๖๖   
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังนี้ 
๑) เรื่อง  ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดระยอง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
(ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)  เป็นผู้ตอบ 

๒) เรื่อง  ปัญหาช้างป่าที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดระยอง  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตร ี
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายสรรเพชญ  บุญญามณี  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังนี ้
๑) เรื่อง  การแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะชายฝั่ง  บริเวณต าบลเขารูปชา้ง  

ต าบลเกาะแต้ว  ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามไม่อยู่ ในที่ประชุม  ดังนั้น  กระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๕  (๑) 

๒) เรื่อง  ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินแปลง  “โคกไร่”   
ต าบลพะวง  อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจาก 
ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าวซึ่งกระท าได้  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๓ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าเรื่องขอถอนญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการมอบหน้าที่การให้บริการไฟฟ้า  อ าเภอสัตหบี  
จากกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการ  สัมปทาน  กองทัพเรือ  ไปเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
โดยตรง  ซึ่ง  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓)  ออกจาก
ระเบียบวาระการประชุม  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ   

ที่ประชุมไดม้ีมติยินยอมให้ถอนได้  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖๑ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
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ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้ าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้  นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  นายทรงศัก  
สายเชื้อ  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  พันต ารวจโท กีรป  กฤตธีรานนท์  เลขาธิการส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  นายวทัญญู  ทิพยมณฑา  และนายทิฆัมพร  ยะลา  รองเลขาธิการ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เขา้ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่   ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ตอบช้ีแจง 

ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
ร่วมกันเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรส านักงานต ารวจแห่งชาติ    
ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนประชาชน  เพื่อส่งความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้คณะรัฐมนตรีต่อไป  ซึ่ง  นายอดิศร  เพียงเกษ  เป็นผู้เสนอด้วยวาจา  เพื่อให้สภา
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๑)  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๑  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ  ญัตติด่วน  
เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  เพื่อส่งความเห็นและข้อร้องเรียนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้คณะรัฐมนตรี
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปต ารวจต่อไป  ซึ่ง  นายรังสิมันต์  โรม  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  
อภิปราย  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติ
ทั้ง  ๒  ฉบับดังกล่าว  ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ในการก ากับดูแลตลาดทุนและของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจาก 
กรณี  บริษัท  สตาร์ค  คอร์เปอเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  ซึ่ง  นายจุลพงศ์  อยู่เกษ   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๔)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกัน
อีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ   
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๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาการทุจริตฉ้อโกง  กรณี  บริษัท  สตาร์ค  คอร์เปอเรชั่น  
จ ากัด  (มหาชน)  ซึ่ง  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๓) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อศึกษา  ปรับปรุง  และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากจากบริษัทที่ยื่นงบการเงิน
ผิดปรกต ิ ซึ่ง  นายอนุชา  บูรพชัยศรี  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๗) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  
อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๓  ฉบับดังกล่าว  ให้คณะรัฐมนตรีรับไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๒๗  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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